

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการการขอรับคำปรึกษา

ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

สถิติผู้รับบริการ				
ตุลาคม 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวนผู้รับบริการ	เรื่องที่รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	ผ่านโทรศัพท์	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ สบพ. - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร สำหรับการกรอกข้อมูลในการขอเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ 2. เรื่องการเรียน - การปรับตัวด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน	เป็นนักศึกษา ปี 1 แผนก AVM ผู้ที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ให้ความรู้ถึงข้อกำหนดและข้อจำกัด ในการจัดกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 - ให้คำแนะนำในการเขียนโครงการ และการจัดทำเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดโครงการ	นักศึกษาจากชมรมดนตรี ต้องการจัดกิจกรรม Christmas's Party ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 <u>*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษา มาพบในครั้งถัดไป เพื่อติดตามความคืบหน้าในเดือน พ.ย.64*</u>
	รวม	2 คน	3 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
พฤศจิกายน 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง นัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา <u>(ต่อเนื่องจาก ต.ค.64)</u>	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ให้คำปรึกษาถึงขั้นตอนการเสนอเอกสาร เพื่อขออนุมัติจัดโครงการ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ขอใช้สถานที่สำหรับจัดกิจกรรม - ให้คำปรึกษาเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรม	นักศึกษาจากชมรมดนตรี ต้องการจัดกิจกรรม Christmas's Party ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 <u>*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบอย่าง ต่อเนื่องในครั้งต่อไป ในเดือน ธ.ค.64*</u>
	นักศึกษามาพบด้วยตนเอง	1 คน	1. เรื่องการเรียน - การปรับตัวด้านการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียน 2. เรื่องอื่นๆ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในการคบเพื่อน - ให้คำปรึกษาในการคบเพื่อน และเรื่องส่วนตัวอื่นๆ	นักศึกษา ประสบปัญหาในการคบเพื่อน คิดมากกว่าเพื่อนไม่รัก คิดว่าเพื่อนไม่ยอมรับ
	รวม	2 คน	3 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
ธันวาคม 2564	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง นัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา <u>(ต่อเนื่องจาก พ.ย.64)</u>	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ให้คำปรึกษาถึงการจัดทำเอกสารสรุปโครงการ - ให้ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารสำคัญ ที่ต้องใช้แสดงงบประมาณ ค่าใช้จ่ายจริง ในการจัดกิจกรรม	นักศึกษาจากชมรมดนตรี ต้องการจัดกิจกรรม Christmas's Party ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 <u>*ได้มีการนัดหมายนักศึกษา เพื่อให้มาพบ และติดตามผลในครั้งต่อไป ในเดือน ม.ค.65*</u>
	รวม	2 คน	3 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
มกราคม 2565	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง นัดหมายนักศึกษา ต่อเนื่องจากการรับบริการ ในครั้งที่ผ่านมา <u>(ต่อเนื่องจาก ธ.ค.64)</u>	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ (การจัดโครงการ / การจัดกิจกรรม) - ติดตามผลการจัดกิจกรรม - นัดหมายนักศึกษาส่งเอกสารสรุปโครงการ - ให้คำปรึกษาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป	นักศึกษาจากชมรมดนตรี ได้จัดกิจกรรม Christmas's Party ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 <u>*ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม และทำการยุติการให้คำปรึกษา*</u>
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องการเรียน - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกสถานที่ในการออกสหกิจศึกษา - ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับลักษณะงานที่นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ในการออกสหกิจศึกษา - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวในที่ทำงาน ระหว่างการออกสหกิจศึกษา 2. เรื่องอาชีพ การสมัครงาน และการศึกษาต่อ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสายงานและอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของนักศึกษา - ให้คำแนะนำในการสมัครงาน ในอนาคต - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น	นักศึกษาแผนก AT-AE กำลังตัดสินใจ เลือกสถานที่ในการออกสหกิจศึกษา จึงขอรับคำปรึกษา เพื่อประกอบการตัดสินใจ และมีความกังวลต่อการประกอบอาชีพ ในอนาคต
	รวม	2 คน	3 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
กุมภาพันธ์ 2565	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	1 คน	1. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ สบพ. - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ในการยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2. เรื่องอาชีพ การสมัครงาน และการศึกษาต่อ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสายงานและอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาของนักศึกษา - ให้คำแนะนำในการสมัครงาน ในอนาคต - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น	นักศึกษาแผนก AMEL กำลังจะสำเร็จการศึกษา และจะต้องยื่นเอกสารขอสำเร็จการศึกษา , มีความกังวลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19
	รวม	1 คน	2 เรื่อง	

สถิติผู้รับบริการ				
มีนาคม 2565	ช่องทางการขอรับบริการ	จำนวน ผู้รับบริการ	เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา	หมายเหตุ
	นักศึกษามาพบด้วยตัวเอง	2 คน	1. เรื่องอื่นๆ - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ สบพ. - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร ในการยื่นขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา และใบรับรองหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ	นักศึกษาแผนก APM สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาและใบรับรองหลักสูตรการเรียนการสอน ของ สบพ. เพื่อนำไปยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ ในโครงการ Work & Travel
	รวม	2 คน	1 เรื่อง	

สรุปจำนวนผู้ใช้บริการการขอรับคำปรึกษา เดือน ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 มีผู้ใช้บริการทั้งหมด 11 คน โดยช่องทางการขอรับบริการ มีดังต่อไปนี้

1. นักศึกษามาพบด้วยตนเอง จำนวน 10 คน
2. ให้บริการผ่านโทรศัพท์ จำนวน 1 คน

เรื่องที่ได้รับบริการให้คำปรึกษา ที่มีผู้มาขอรับบริการมากที่สุด เรียงตามลำดับ ได้แก่

1. เรื่องอื่นๆ
 - การจัดโครงการ/การจัดกิจกรรม
 - ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ สบพ.
 - การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ
2. เรื่องการเรียน
3. เรื่องอาชีพ การสมัครงาน และการศึกษาต่อ